

Người chị của chúng tôi

Tôi đã công tác ở nhiều trường, được làm việc với nhiều cán bộ quản lý khác nhau và may mắn cho tôi đã trưởng thành từ tình cảm yêu thương, sự giúp đỡ chỉ bảo của các chị mà tôi có được như ngày hôm nay. Trong đó có một người chị đáng kính – người chị của chúng tôi. Đó là nhà giáo Nguyễn Bích Thủy – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tôi còn nhớ như in ngày tôi nhận quyết định công tác tại trường với biết bao sự lo lắng, bỡ ngỡ và tâm lý sắp phải trải qua thử thách. Nhưng khi cánh cửa phòng chị mở ra, tôi như được tiếp thêm sức mạnh bởi giọng nói hết sức nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp, kèm với đó là một nụ cười hiền từ nhìn tôi trìu mến, xóa tan trong tôi mọi sự lo lắng và giúp tôi tự tin nói chuyện với chị. Hình ảnh ấy mãi mãi theo tôi đến tận bây giờ, sau này vẫn vậy.

Chị luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng, đi đầu, gương mẫu và tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua của ngành, của trường. Chị luôn được tập thể tin nhiệm, luôn có ý thức tập hợp, xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong nhà trường để xây dựng tập thể lớn mạnh. Hàng năm, đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng của Bộ giáo dục và Đào tạo, chị đều được tập thể tôn vinh đạt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với điểm tuyệt đối 190/190. Trong công tác, chị thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, luôn chú ý phát huy năng lực của đội ngũ. Khi nhà trường đứng trước những nhiệm vụ mới, thách thức mới, chị rất lo lắng, trăn trở làm thế nào để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ. Bằng ý chí sắt đá, tâm huyết với nghề, yêu thương đàn con nhỏ chị đã cùng Ban giám hiệu nhà trường đưa ra những quyết định chiến lược, bước đi vững chắc, luôn nhận được sự đồng lòng của chị em, sự tin tưởng của lãnh đạo cấp trên. Chính vì vậy, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã luôn nhận được sự tin yêu của phụ huynh, của nhân dân địa phương và của các cấp lãnh đạo.



Trên cương vị người đứng đầu nhà trường, là người mang trên vai rất nhiều trọng trách nhưng chị luôn tự học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tìm tòi, sáng tạo và có nhiều các biện pháp đổi mới, phương pháp quản lý, góp phần đổi mới giáo dục của ngành nói chung và của trường nói riêng.

Ngoài việc tự bản thân tự học để không ngừng nâng cao về chuyên môn, chị rất quan tâm đến việc phát triển nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường. Chị thường xuyên quan tâm mời giảng viên tập huấn chuyên sâu về công tác chủ nhiệm, chuyên môn cho giáo viên. Với xu thế hội nhập, chị đã động viên giáo viên học tin học, ngoại ngữ để đáp ứng ngày càng cao của giáo dục Tiểu học Thủ đô và hội nhập Quốc tế. Từ nhiều năm nay, chị đã quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Trong cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning đạt nhiều giải, trong đó có 1 giải Nhất Quốc gia và nhiều giải Thành phố. Đặc biệt, giáo viên trong trường rất tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đem lại cho học sinh nhiều tiết học bổ ích và hứng thú.

Dưới sự dẫn dắt tài tình của chị, Trường tiểu học Nguyễn Trãi mỗi ngày một đi lên và không ngừng khẳng định thương hiệu Trường với xã hội. Dưới sự dẫn dắt của chị và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường, công tác giáo dục mũi nhọn đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật tiếp nối bề dày thành tích 45 năm của nhà trường với các thành tích nổi bật như:

* Năm học 2014 -2015: 2 học sinh của trường đã đạt giải cấp Quốc gia. Đó là em Lương Thành Chương- lớp 5G đạt huy chương Vàng giải Toán qua Internet toàn quốc và em Lê Huy Đức – lớp 5G đạt Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia.

* Năm học 2016 – 2017: em Nguyễn Hoàng Tùng lớp 5B đã xuất sắc đạt huy chương Vàng giải Toán qua Internet cấp quốc gia và huy chương Bạc môn Tiếng Anh cấp Quốc gia;

* Năm học 2010-2011: Trường xuất sắc cấp Thành phố. Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;

* Năm học 2011-2012: Trường suất sắc cấp Thành phố;

* Năm học 2012 -2013: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” của Tổng liên đoàn Lao động VN. Trường suất sắc cấp Thành phố;...

Bản thân chị cũng đạt rất nhiều các thành tích cá nhân xuất sắc như:

* Nhiều năm liên tục là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Quận và chiến sỹ thi đua cấp Thành phố;

* Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo;

* Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trong trường học;...

Trong công tác, chị dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu viết sáng kiến chuyên môn như: Quản lý tổ chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học; Công tác phối hợp trong các phong trào thi đua... có chất lượng, hiệu quả mang tính ứng dụng cao.

Đặc biệt, chị luôn quan tâm chú trọng tới công tác từ thiện, những việc làm của chị cùng Ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường hàng năm góp

phần rất lớn trong công tác xã hội như: thăm hỏi, động viên những trẻ em nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện K Tân Triều, chia sẻ những thiếu thốn của trẻ em ở những vùng cao thuộc Cao Bằng, Lai Châu... Cứ mỗi dịp tết đến thì những gói quà ý nghĩa lại được chuyển tới các em nhỏ không may bị mắc bệnh ung thư tại viện K, món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi nhận thấy ánh mắt của các em thơ, của những người thân các em như ánh lên niềm hạnh phúc, niềm hi vọng nhỏ nhoi mà chúng tôi cảm nhận được. Hay những chuyến xe từ thiện trong mỗi dịp hè trong hành trình “Mùa hè kết nối yêu thương” từ thủ đô lên những vùng núi cao xa xôi. Tôi cảm nhận rất rõ tấm lòng của chị cùng các chị em đồng nghiệp khi sẻ chia những khó khăn với các em thơ. Bên cạnh đó, tất cả các phong trào ủng hộ được Công đoàn ngành Giáo dục phát động như: Mua tấm ủng hộ người mù của Quận, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt và phong trào Tết vì người nghèo đều được trường tham gia tích cực dưới sự phát động của chị. Tấm lòng tương thân tương ái của chị là tấm gương khích lệ chúng tôi cùng chung tay chia sẻ phần nào những khó khăn cho những mảnh đời thiếu may mắn.



Hàng năm, chị cùng tổ chức công đoàn tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên được đi tham quan dã ngoại học tập để chị em giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Những lúc ấy, chị thật hòa đồng, gần gũi.

Là một người lãnh đạo giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm và quyết liệt trong công tác quản lý nhưng không xa cách mà gần gũi, bình dị. Với chị em giáo viên trong trường, chị luôn giành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han đến từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Chị luôn tạo điều kiện để các giáo viên trong trường cân bằng công việc và gia đình. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của chị em, chị cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên chị em. Chị luôn là người để chị em gần gũi, chia sẻ. Với các em học sinh, chị luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt. Dù bận rất nhiều công việc nhưng chị luôn dành thời gian trò chuyện với học sinh toàn trường ít nhất 1 lần vào sáng thứ hai đầu tuần. Những câu chuyện của chị gieo vào lòng học trò những hình ảnh đẹp về gia đình, thầy cô, bạn bè khiến các con ngày càng yêu mến và cảm phục cô. Hình ảnh một người hiệu trưởng luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý đã và sẽ mãi mãi để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

Tôi cũng như các anh chị em giáo viên trong trường luôn tin tưởng chị sẽ mãi là người “thuyền trưởng” vững tay chèo lái con thuyền Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đi tới những thành tựu mới.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn bên cạnh tôi luôn có những con người như chị Nguyễn Bích Thủy và rất nhiều các đồng nghiệp khác trong trường để noi theo và học tập, để tiếp tục giữ niềm tin vào sự nghiệp giáo dục, để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại.



Người viết: **Đặng Thị Hương**

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội